

คำอธิบายข้อมูล

รหัสของตาราง	EC_PF_002_S2
ชื่อตาราง	ยอดคงค้างหนี้รัฐบาลในประเทศจำแนกตามผู้ถือครอง
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความล่าช้า 1 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ เผยแพร่วันทำการสุดท้ายของ 1 เดือนถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการนิยามและการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p>ยอดคงค้างหนี้รัฐบาลในประเทศ หมายถึง ยอดหนี้คงค้างของรัฐบาลที่กู้ยืมภายในประเทศ ทั้งที่เป็นการก่อหนี้ตามงบประมาณประจำปีของรัฐบาล เพื่อชดเชยการขาดดุล และการก่อหนี้นอกงบประมาณของรัฐบาล อาทิ การกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน การกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน รวมถึงการกู้เพื่อการชำระคืนหนี้ต่างประเทศ โดยกรณีที่เป็นตราสารหนี้จะบันทึกบัญชีตามราคาที่มีการซื้อขาย ณ วันออกตราสาร (nominal value) ยอดหนี้คงค้างจำแนกตามประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จำแนกตามประเภทตราสาร ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> พันธบัตรรัฐบาล <ol style="list-style-type: none"> พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง เงินกู้อื่นๆ จำแนกตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> เพื่อชดเชยการขาดดุล เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ จำแนกตามผู้ถือครอง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ธนาคารแห่งประเทศไทย <ol style="list-style-type: none"> สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน (ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน บริษัทเงินทุน และสถาบันการเงินที่รับฝากเงินอื่น ๆ) สถาบันการเงินอื่น (ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงินอื่นๆ) รัฐบาลกลาง (ได้แก่ สว่นราชการสังกัดรัฐบาลกลาง และกองทุนประกันสังคม) รัฐบาลท้องถิ่น ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร (ได้แก่ บุคคลธรรมดา และสถาบันการเงินไม่แสวงหากำไร) ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (ได้แก่ ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา สถาบันการเงิน และอื่นๆ) <p>หนี้รัฐบาลในประเทศครอบคลุม หนี้ของรัฐบาลกลางที่ก่อขึ้นในประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นหนี้ที่รัฐบาลก่อขึ้นโดยมีกฎหมายรองรับ เช่น การกู้เพื่อการช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟู การกู้เพื่อการบริหารหนี้สาธารณะ การกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ</p> <p>ข้อมูลยอดคงค้างของหนี้รัฐบาลในประเทศ เป็นการจัดเก็บตามเกณฑ์เงินสดซึ่งจะบันทึกข้อมูลหรือลงบัญชีเมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสตอกไป โดยได้ข้อมูลจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian) และฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>การประมวลผลมีหลักเกณฑ์ว่า การเปลี่ยนแปลงยอดหนี้คงค้างจะเกิดขึ้นเมื่อมีการออกจำหน่ายตราสารหนี้หรือกู้ใหม่ หรือเมื่อตราสารหนี้ครบกำหนดไถ่ถอน หรือมีการไถ่ถอนก่อนกำหนดแล้วแต่กรณี หรือมีการชำระคืนต้นเงินกู้ ดังนั้นยอดคงค้างต้นงวดบวกด้วยยอดออกจำหน่าย หรือกู้ใหม่ลบด้วยยอดไถ่ถอน หรือชำระคืนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นจะได้เท่ากับยอดหนี้คงค้าง ณ เวลาหนึ่งเวลาใด</p>

คำอธิบายข้อมูล

แหล่งที่มาของข้อมูล	1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 3. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 4. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=40&language=th).
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร 0-2283-6880